



ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในตำแหน่งระดับควบ และมีผู้ครองตำแหน่งนั้นอยู่ โดยให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ประเมินบุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. กรม กำหนด นั้น

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้คัดเลือกข้าราชการผู้ผ่านการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ตำแหน่งระดับควบ) จำนวน ๑ ราย ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก	ส่วนราชการ
๑	นางสาวทิฆัมพร กันชนะ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ พระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัดพระญาติการาม ตำบลไผ่ลิง กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค

รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น จัดส่งผลงานประเมินตามจำนวนและเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนด ภายใน ๑๕๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคล หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลยังไม่ส่งผลงานจะต้องขอรับการประเมินบุคคลใหม่ อนึ่ง หากมีผู้ใดจะทักท้วงให้ทักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายประทีป การมิตรี)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

**บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา**

ลำดับ ที่	ชื่อ-ชื่อสกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ได้รับการคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๑	นางสาวที่ฉิมพร กันชนะ	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ พระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระ ญาติการาม ตำบลไผ่ลิง กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค	นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ ๒๔๗๕๔๖	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ พระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระ ญาติการาม ตำบลไผ่ลิง กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค	นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ) ๒๔๗๕๔๖	เลื่อน ระดับ ๑๐๐%
	ชื่อผลงานส่งประเมิน “การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน : กรณีศึกษา” ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน “การพัฒนารูปแบบการใช้บริการปฐมภูมิ แนวคิดเวชศาสตร์ครอบครัวรองรับ สถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาของกลุ่มงานส่งเสริมป้องกัน ควบคุมโรค โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดพระญาติการา ตำบลไผ่ลิง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” รายละเอียดเค้าโครงผลงาน “แนบท้ายประกาศ”					

